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1 Ymddiheuriadau  

 
Y Cynghorwyr Tom Suller, Janet Cleverly a Carmel Townsend.   
  
 

2 Datganiadau o ddiddordeb  
 
Dim. 
 

3 Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2021  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 2021 fel cofnod gwir a 
chywir.  
  
 

4 Adolygiadau Diwedd Blwyddyn Cynllun Gwasanaeth 2020/21  
 

Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 
Gwahoddedigion:  

-             Chris Humphrey – Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol  
-             Y Cynghorydd Paul Cockeram – Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau 

Cymdeithasol  
  

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a Chymunedol yr adroddiad a 
dywedodd fod y flwyddyn wedi gweld cynnydd yn nifer a chymhlethdod yr 
atgyfeiriadau ar draws pob agwedd ar y gwasanaethau i oedolion ond nid oedd yn 
glir eto faint o hynny oedd yn ganlyniad dros dro i'r Pandemig.  Roedd cyflwyno 
brechiadau'n llwyddiannus yn ennyn mwy o hyder i'r rhai a oedd am ddychwelyd i 
wasanaethau ac roedd dileu'r cyfyngiadau'n golygu bod llai o ofalwyr ar gael ond 
nid oeddem yn gallu rhagweld yr effaith tymor hwy ar y galw.    
Daeth y flwyddyn i ben gyda thanwariant a ysgogwyd yn bennaf gan y gostyngiad 
yn nifer cyffredinol y bobl a gefnogir mewn lleoliadau gofal preswyl ac yn y 



 

gymuned. Yn anffodus, roedd hyn o ganlyniad i farwolaethau sy'n gysylltiedig â 
Covid yn gynnar yn y pandemig a hefyd oherwydd y cyfraniadau sylweddol gan 
Lywodraeth Cymru gyda'r nod o gynnal gwasanaethau yn ystod y pandemig.  
Roedd yr arian ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i fod i ddod i ben 
ym mis Medi 2021 a byddai hyn yn anochel yn effeithio ar gynaliadwyedd hirdymor 
rhai gwasanaethau.   

Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg / This document is available in 
English. 

    Byddai hyfywedd ariannol parhaus yn dibynnu ar sawl mater gan gynnwys yr 
angen i fesurau Covid megis cadw pellter cymdeithasol aros yn eu lle a dewis 
defnyddwyr gwasanaeth a allai fod am newid y ffordd y darperir eu cymorth.  

Effeithiodd y Pandemig ar y gwaith a gynlluniwyd ac roedd sawl llinyn yn destun oedi.     
Fodd bynnag, gwnaed rhywfaint o gynnydd sylweddol, yn enwedig o ran agor 
Ysbyty’r Faenor a'r gwaith yr oedd ei angen i adolygu'r llwybrau rhyddhau 
presennol o'r ysbyty i ymgorffori systemau ar y safle newydd.   Roedd Gartref 
Gyntaf bellach yn gwbl weithredol yn y Faenor fel rhan o'r llwybr rhyddhau hwnnw. 
Roedd y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid mewn perygl gan ei fod yn gysylltiedig â 
newid mewn deddfwriaeth a oedd i fod i gael ei gweithredu eleni, ond sydd bellach 
wedi'i gohirio tan fis Ebrill 2022.  Byddai hyn yn newid y fframwaith cyfreithiol sydd 
ei angen i fod ar waith ar gyfer pobl heb ddigon o allu meddyliol, boed hynny 
oherwydd dementia neu broblemau iechyd meddwl eraill, megis anabledd dysgu 
difrifol.  Byddai'n rhaid i'r Cyngor roi'r amddiffyniadau cyfreithiol hynny ar waith i 
sicrhau bod hawliau'r bobl hynny'n cael eu diogelu. Dywedodd yr Aelod Cabinet 
dros Wasanaethau Cymdeithasol wrth y Pwyllgor fod yr adroddiad cyfan yn dangos 
pa mor dda yr oedd y Gwasanaeth wedi ymdopi yn ystod y pandemig ac yn tynnu 
sylw at ymrwymiad ac ymroddiad yr holl staff wrth sicrhau parhad gwasanaeth yn 
ystod y flwyddyn ddigynsail hon.  
  

Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:   
  

•       Yn absenoldeb gwasanaethau dydd, pa ddulliau o ofal seibiant a 
ddarparwyd dros y flwyddyn?   

   
Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned fod 
disgwyl o hyd i'r Awdurdod Lleol gymryd pob cam rhesymol i barhau i 
ddiwallu gofal a chymorth cymwys pobl, ac anghenion cymorth gofalwyr.  
Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru bu'n rhaid i'r gwasanaeth dydd 
corfforol gau oherwydd y risgiau.  Yn hytrach, roedd gwasanaeth 
allgymorth wedi'i sefydlu ac roedd staff yn cael eu defnyddio allan yn y 
gymuned.  Roedd hyn yn arwain at gymhlethdodau o ran darparu cymorth 
yng nghartrefi cleientiaid yn gorfod cadw at naill ai ymbellhau 
cymdeithasol neu wisgo cyfarpar diogelu personol llawn.   Ar ôl i'r 
cyfleusterau gael eu llacio, roeddem yn gallu mynd â phobl allan yn y 
gymuned, er enghraifft teithiau cerdded yn y parc, yn dibynnu ar yr hyn yr 
oedd y cleientiaid am ei gael.  Erbyn hyn, roedd yn ymddangos bod yn 
well gan bobl hyn yn hytrach na mynd yn ôl i adeilad sy'n seiliedig ar 
wasanaethau.  Nawr yn fwy o fath cyfunol o gymorth.  Nid oedd dyddiau'r 
gwasanaethau dydd a ddarperir yn llawn amser mewn canolfannau 
Cymunedol, er enghraifft, yr hyn yr oedd y cleient am ei gael mwyach.  
Datblygwyd gwasanaeth allgymorth newydd i leihau unigrwydd ac 
unigrwydd a byddai hyn yn dod yn gynnig gwasanaeth parhaol i 
ddinasyddion Casnewydd gynnig seibiant yn absenoldeb y ddarpariaeth 
gwasanaeth dydd flaenorol.   

•       Sut mae staff wedi cael cymorth yn ystod y flwyddyn anodd hon?   
  



 

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned fod cryn 
nifer o staff yn bryderus iawn i ddechrau gan fod ganddynt hwy eu hunain 
gyflyrau iechyd sylfaenol ond bod llawer o waith wedi'i wneud o fewn y 
Cyngor ac yn rhanbarthol hefyd i roi offer a chymorth ar waith i gefnogi staff 
yn effeithiol.  Roedd yr holl staff bellach wedi dychwelyd i'r gwaith ac roedd 
rhai wedi dewis cael eu hadleoli i rolau eraill o fewn y Gwasanaeth a oedd 
yn gweddu'n well i'w hanghenion penodol.  Roedd y staff wedi dweud eu 
bod wedi teimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda drwy gydol yr amser.   

  
  

•       Sut y gwnaeth ein sefyllfa o ran y gyllideb o'i chymharu ag Awdurdodau 
Lleol tebyg eraill a beth oedd y pryderon wrth symud ymlaen ynghylch 
lefelau staffio?   

  
Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned fod 
Awdurdodau Lleol eraill mewn sefyllfa debyg i'n rhai ni ac eraill nad oeddent 
mor gadarnhaol.  Yr oeddem mewn sefyllfa gymharol dda oherwydd bod 
gennym enw da fel cyflogwr.  Roedd recriwtio Gwasanaethau Cymdeithasol 
yn anodd yn gyffredinol a phan hysbysebwyd swydd wag gwnaethom yn 
dda ac fel maes gwasanaeth, dim ond llond llaw o staff asiantaeth oedd 
gennym.  Roedd yn broblem ledled y wlad i gael gweithwyr cymdeithasol 
cymwysedig ar y llyfrau gan ei bod yn faes anodd i annog pobl i ddilyn gyrfa 
ynddo.   Roeddem yn edrych ar sut y gallem ehangu nifer yr hyfforddeion 
drwy weithio gyda'r Brifysgol Agored i archwilio sut i gefnogi pobl i fod yn 
gymwysedig.     

  
A         Dywedodd aelod ein bod yn ffodus o gael tîm mawr o staff mewnol 
ffyddlon ac na fyddem wedi mynd drwy'r 12 mis diwethaf heb eu 
hymroddiad a'u hymrwymiad a dylid eu gwobrwyo am eu gwaith caled yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

  
•       Beth yw'r nifer bresennol o bobl ddigartref o'i gymharu â'r nifer ar ddechrau'r 

pandemig.    
  

Atebodd y Rheolwr Gwasanaeth fod gennym chwech o bobl ddigartref 
hirdymor ar hyn o bryd a oedd, am nifer o resymau, yn anodd eu cefnogi i 
lety gan eu bod naill ai'n methu neu'n amharod i dderbyn cynigion o lety.  
Fodd bynnag, gwnaethom barhau i weithio gyda chydweithwyr yn yr Adran 
dai i sicrhau'r atebion hirdymor gorau ar gyfer y broblem hon.   

  
  

•       Holodd yr Aelodau sut y mesurwyd boddhad cleientiaid â'r gwasanaeth a 
gawsant a sut y gwnaethom wirio bod gan ofalwyr y sgiliau angenrheidiol ar 
gyfer y gwasanaethau yr oeddent yn eu darparu?   

  
Ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned, wrth i ni 
gomisiynu'r gofal, ein bod yn gallu gwirio gyda'n darparwyr bod ganddynt y 
sgiliau angenrheidiol.  Adolygwyd anghenion y cleientiaid yn flynyddol ond 
gallai cleientiaid gysylltu â ni ar unrhyw adeg i ddweud bod eu hanghenion 
wedi newid ac yna gallem roi'r newidiadau angenrheidiol ar waith.  Ar gyfer 
gofal seibiant, arolygwyd darparwyr gan Arolygiaeth Gofal Cymru o ran 
ansawdd, sgiliau ac ati.   Roedd gofal cartref yn cael anhawster gan fod 
cyfnodau dwys pan oedd gan bob cleient yr un angen, er enghraifft mynd 
allan o'r gwely.  Er i ni wneud ein gorau i gyd-fynd â dymuniadau gorau'r 
cleientiaid, roedd yn her.    

  



 

•       Gofynnodd aelod sut roedd 'cyswllt cyntaf' wedi bod yn gweithredu a beth 
roedd yn ei olygu.   
  
Ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned mai'r Tîm 
Cyswllt Cyntaf oedd y tîm a oedd yn ymdrin â phobl newydd yn cael eu 
hatgyfeirio i'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.  Fel arfer byddent yn 
dîm yn y Ganolfan Ddinesig, ond byddent wedi bod yn gweithio'n rhithwir 
dros y 12 mis diwethaf.  Byddent yn derbyn atgyfeiriadau gan y cyhoedd, 
ond hefyd meddygon teulu a Nyrsys Cymunedol, ac ati.  Yna, gwnaethant 
gynnal asesiad a siarad â'r person neu'r person a oedd yn atgyfeirio ac 
ymateb yn unol â hynny.  Pe bai'n cael ei benderfynu bod angen ymweliad 
corfforol, yna byddai hynny'n cael ei gynnal.   

  
•       A oes unrhyw faterion posibl yr oedd y Gwasanaeth yn ymwybodol ohonynt 

a pha fesurau oedd ar waith i liniaru risgiau?   
  

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned fod asesiad 
risg wedi'i gynnal o'r holl gartrefi gofal o ran eu lefelau defnydd a 
chynaliadwyedd ariannol ac nid oeddem yn ymwybodol o unrhyw faterion o 
bwys ar hyn o bryd.  Roeddem mewn sefyllfa iach yn y sector gofal cartref o 
ran eu gallu i recriwtio a darparu'r gwasanaeth a buom yn gweithio'n 
rhagweithiol i fod yn ymwybodol o unrhyw faterion sydd ar y gweill yn y 
sector hwn.  

  
A         Dilynodd aelod drwy holi am gryfder y partneriaethau.Cadarnhaodd 
Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r Gymuned fod gweithio gyda 
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn benodol yn faes o gryn gryfder.  
Cynhaliwyd cyfarfodydd o leiaf 3 gwaith yr wythnos i fonitro'r sector gofal a 
rhannwyd gwybodaeth yn ddyddiol i weld pa feysydd yr effeithiwyd arnynt 
fwyaf ac ymateb yn unol â hynny.   

  
•       Holodd yr Aelodau pa gymorth a roddir i ofalwyr?   

  
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol wrth yr 
Aelodau mai wythnos Gofalwyr ydoedd yr wythnos hon, ac na ellid 
tanbrisio'r pwysau ar roddwyr gofal.  Dywedodd y byddai'r boblogaeth sy'n 
heneiddio a gofal cartref oherwydd bod mwy o bobl yn dymuno aros yn eu 
cartrefi eu hunain yn hytrach na symud i gartrefi gofal yn bwysau cynyddol 
ar Awdurdodau Lleol wrth symud ymlaen.   
Dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth fod cylchlythyr Gofalwyr a chyfoeth o 
wybodaeth ar y we ar gael i'n gofalwyr.  Er bod rhai gofalwyr am gael 
gwybodaeth yn unig, roedd yn well gan eraill gael mwy o gymorth ymarferol 
a'n nod oedd darparu pa lefel bynnag o gymorth yr oedd pob gofalwr yn ei 
ffafrio.   

  
Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelod Cabinet a Phennaeth y Gwasanaethau i Oedolion a'r 
Gymuned am yr adroddiad a ddangosodd fod yr adran wedi parhau i weithio'n eithriadol o 
dda yn ystod pwysau'r 18 mis diwethaf.   

  
Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

Gwahoddedigion:  
-             Sally Jenkins - Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 
-             Y Cynghorydd Paul Cockeram – Yr Aelod Cabinet dros 

Wasanaethau Cymdeithasol  



 

  
Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc yr adroddiad a dywedodd fod y 
staff wedi parhau i weithio drwy gydol y pandemig er bod ffyrdd o weithio yn amlwg wedi 
newid yn eu hanfod.  Gorwariodd y gyllideb a'r gost unigol fwyaf oedd lleoliadau er y bu 
newidiadau hefyd yn y ffordd yr oedd arian wedi'i dderbyn gan Lywodraeth Cymru.  Roedd 
lleoliadau gofal maeth a gofal preswyl wedi bod yn her sylweddol.    
Roedd ffigurau'r Gofrestr Amddiffyn Plant wedi codi gan fod rhai teuluoedd wedi cael y 
pandemig yn eithriadol o galed.  Gan fod oedolion wedi cael trafferthion roedd hyn wedi cael 
effaith ganlyniadol ar blant agored i niwed yn y teuluoedd ac roedd materion diogelu wedi 
cynyddu.  Mae'n syndod bod cynnydd wedi bod mewn salwch ffug, a oedd, yn anffodus, yn 
gysylltiedig â materion iechyd meddwl yr oedolion dan sylw a bu cynnydd sydyn yn nifer yr 
atgyfeiriadau.   
Bu penderfyniad i edrych ar ddatblygiadau newydd a ffyrdd gwell o weithio.  Bu'r fenter 
'Baban a Fi' yn llwyddiant ysgubol.    Y nod oedd mynd i mewn yn gyflym a darparu gwaith 
dwys yn y lle cyntaf er mwyn ceisio atal dirywiad pellach a'r angen am ymyrraeth ymhellach i 
lawr y lein.  O ran pobl ifanc, roedd y pecyn cymorth camfanteisio ar blant bellach wedi'i 
gyflwyno ledled Gwent a'i nod oedd gweithio'n ddiogel gyda phlant mewn perygl.  Roedd 
gwaith wedi'i wneud hefyd mewn perthynas â cheiswyr lloches plant ar eu pen eu hunain.  
Roedd Rosedale, cartref y plant, yn cystadlu ac yn agor ac roedd y gwaith adeiladu wedi 
dechrau ar Windmill Farm. Yn ystod y pandemig bu cynnydd yn nifer y gofalwyr maeth ac 
ehangu'r ganolfan ddiogelu a oedd yn cynnwys mwy o bresenoldeb gan yr heddlu yn ardal y 
Gwasanaeth. Dywedodd Pennaeth y Gwasanaeth fod y staff wedi ymdopi'n eithriadol o dda 
drwy'r amser ond eu bod yn amlwg wedi blino.  Rhagwelwyd y byddai rhai agweddau ar 
waith yn parhau i weithio o bell gan y gwelwyd eu bod yn gweithio'n well i bawb dan sylw, 
megis cynadleddau Llys Teulu ac Amddiffyn Plant.   

  
Gofynnodd yr Aelodau y canlynol:   

  
•  Gofynnodd yr Aelodau beth oedd y sefyllfa bresennol gyda'r gyllideb a sut yr 

oeddem wedi llwyddo i leihau'r gorwariant ers dechrau'r pandemig?   
  

Ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc mai'r ffactor 
mwyaf oedd buddsoddiad ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.  Yn hwyr 
yn y flwyddyn roeddem wedi derbyn grant sylweddol ar gyfer y 
Gwasanaethau i Blant ac roeddem yn gallu mynd i'r afael â materion yn 
ymwneud â'r gyllideb yn y ffordd honno.  Lleoliadau oedd yr her unigol 
fwyaf erioed felly roedd lleihau nifer y plant ag asiantaethau maethu 
annibynnol ac mewn cartrefi plant allanol yn ffactor mawr yn y gyllideb ac 
felly croesawyd agor Rosedale.   
  
Ar y cyfan, roedd nifer y plant yn ein gofal wedi dechrau gostwng 
ychydig.  Roedd hyn fel ymateb i rywfaint o'r gwaith a wnaed o ran ailuno 
teuluoedd a dirymu gorchmynion.  Pe bai hynny'n parhau yna gallem weld 
gostyngiad mewn rhai meysydd o'r gyllideb er na allem ragweld ar hyn o 
bryd beth fyddai'n digwydd o ran cyllid grant gan Lywodraeth Cymru.    

  
Ategodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol sylwadau 
Pennaeth y Gwasanaeth mewn perthynas â llwyddiant ein sector gofal 
maeth gan ddweud bod y gefnogaeth a ddarparwyd gan Gyngor Dinas 
Casnewydd yn ffactor enfawr o ran annog darpar ofalwyr maeth i ddod 
ymlaen.  Dywedodd fod ein cartrefi plant hefyd yn llwyddiant ysgubol i'r 
Ddinas.   

  
•  Gwnaeth Aelod sylwadau ar adroddiad a gyhoeddwyd yn nodi'r cynnydd yn 

nifer y plant mewn gofal a holodd a oeddem yn disgwyl cynnydd yng 
Nghasnewydd?   

  



 

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ei bod yn 
ymwybodol o'r adroddiad ond bod y niferoedd yng Nghymru bob amser 
wedi bod yn uwch na'r rhai yn Lloegr.  Roedd y ddemograffeg rhwng 
Cymru a Lloegr yn wahanol felly ni ddylem gymharu'n ffafriol mewn 
gwirionedd.  Roedd amddifadedd yn sbardun allweddol yn nifer y plant 
sy'n derbyn gofal ac yn amlwg roeddem yn ymwybodol bod gan Gymru 
gyfradd uwch o amddifadedd na Lloegr yn gyffredinol.  Pe baech yn 
cymharu Cymru â gogledd-orllewin Lloegr, er enghraifft, yn hytrach na 
chymharu â Lloegr gyfan, yr oeddem yn llawer mwy tebyg.  Fodd bynnag, 
petaech yn cymharu Cymru â Surrey, mae'n amlwg y byddem mewn 
sefyllfa wahanol iawn am resymau sy'n gysylltiedig ag amddifadedd.  Ond 
nid yw hynny'n dileu'r ffaith bod gennym wahaniaethau yng Nghymru 
hefyd.   Roedd Casnewydd mewn gwirionedd ychydig yn is na'r 
cyfartaledd ac roeddem wedi gwneud ers cryn amser.  Nid oeddem erioed 
wedi bod yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru ac roeddem wedi bod 
yn hanner isaf y cyfartaleddau erioed.    
  
Yng Nghasnewydd roedd gennym bolisi o gefnogi plant hŷn i fynd adref a 
chael eu hailddefnyddio'n ddiogel gyda rhieni.  Hefyd roedden ni'n 
dechrau gweld effaith 'Baban a Fi'.  Y ffigurau a oedd gennym ar gyfer 
nifer y plant a oedd yn aros i gael eu mabwysiadu oedd yr isaf ar hyn o 
bryd yn ystod y naw mlynedd diwethaf.  Cawsom amrywiaeth o 
ddarpariaeth a oedd yn helpu i sicrhau bod y plant cywir yn dod i ofal a'n 
bod yn gallu cael plant adref yn ddiogel pan oedd hynny'n briodol.    
  

•  Gofynnodd Aelod a oedd nifer y bobl ar y Gofrestr Amddiffyn Plant wedi 
cynyddu.   

  
Ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, er ein bod 
wedi gweld gostyngiad bach yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, ein bod 
wedi gweld cynnydd yn nifer y plant ar y gofrestr amddiffyn plant.  Yn 
hanesyddol, roedd cydberthynas rhwng nifer y plant ar y gofrestr ac yna 
cynnydd yn ddiweddarach yn nifer y plant sy'n derbyn gofal, a oedd yn 
peri pryder, ond roeddem yn gobeithio y byddai'r cynnydd mewn 
cofrestriad yn lefelu allan heb weld cynnydd cyfatebol yn y niferoedd sy'n 
dechrau derbyn gofal.   
  
Roeddem wedi dod yn llawer gwell am weithio'n rhagweithiol gyda 
theuluoedd ac roeddem yn cydnabod, er nad oedd rhai rhieni efallai'n 
gallu gofalu am blant pan oeddent yn bump neu chwech oed, tua chwech 
neu saith mlynedd yn ddiweddarach, y gallai eu bywydau fod wedi newid, 
bod anghenion y plant yn wahanol ac efallai y bydd y rhieni hynny wedyn 
yn fwy abl i ymdopi.  Roeddem wedi dysgu cydnabod hyn ac roeddem 
wedi gwella yn y ffordd y gwnaethom ddelio â'r newidynnau hyn.    

  
•  Sut mae'r gwasanaeth yn delio â materion iechyd meddwl mewn plant?  

  
Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc fod yr Adran yn 
ymgysylltu ar draws y sbectrwm cyfan ar gyfer plant â heriau lles 
emosiynol ac iechyd meddwl, o blant sy'n sâl iawn i blant a oedd yn profi 
tristwch.  Yr oeddem wedi elwa o gryn dipyn o waith o amgylch y modelau 
a oedd gennym.  Ar draws Gwent, y broses oedd bod atgyfeiriad gan 
feddyg teulu yn mynd i banel amlasiantaethol.  Felly, yn hytrach na dim 
ond mynd i mewn i iechyd, roedd yn edrych ar draws y sbectrwm cyfan 
rhag ofn y gallai fod rhywbeth ar gyfer math gwahanol o ddull gweithredu 
megis rhianta neu ofalwyr ifanc.  Roedd hwn yn gam i'w groesawu'n fawr 
o ran gallu bodloni'r mathau hynny o arwyddion cynnar y gallai plant eu 



 

cael hi'n anodd o ran lles emosiynol.  Yn anffodus, bu aros am rai 
gwasanaethau yn awr ac roedd hynny'n rhannol oherwydd cynnydd yn yr 
atgyfeiriadau.   
  
Byddem yn edrych ar sut i ddelio â hynny ar draws asiantaethau, ond 
hefyd sut i gynnwys ysgolion.  Dim ond megis dechrau dod i'r amlwg yr 
oedd yr effaith ar blant a phobl ifanc o'r 15 i 18 mis diwethaf ac roeddem 
yn ymwybodol iawn o hynny ac yn gweithio ar draws asiantaethau i fynd 
i'r afael â'r materion hyn.   
  

•  Sut yr effeithiwyd ar y bobl ifanc yn ein gofal o ran eu haddysg barhaus yn 
ystod y pandemig?   

   
Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, o ran plant a 
oedd wedi bod yn ein gofal drwy'r cyfnod hwn, ein bod wedi bod yn gwbl 
glir y byddai ganddynt yr un darpariaethau â phob plentyn ledled y 
Ddinas.  I blant yn ein gofal, ni oedd eu rhiant corfforaethol ac felly 
gwnaethom yn siŵr bod ganddynt yr hyn yr oedd ei angen arnynt.  
Cawsom fynediad at grantiau amrywiol yr oeddem yn gallu eu defnyddio 
megis talu am fynediad i'r rhyngrwyd a sicrhau mynediad i offer TG.  
Roedd gennym hefyd fynediad at offer a roddwyd.  Buom yn gweithio'n 
galed iawn i ddarparu cymorth i ofalwyr maeth a gweithwyr preswyl.  
Roeddem yn ymwybodol y byddai'n rhaid i lawer o'n plant ddal i fyny ac 
roeddem wedi ymrwymo i wneud hyn hefyd.   

  
•  Gofynnodd Aelod gwestiwn am ofalwyr maeth a chystadleuaeth yn y 

ddarpariaeth.   
  

Ymatebodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc ein bod 
eisoes wedi cynyddu ein ffioedd ar gyfer gofalwyr maeth a'n bod ar yr un 
lefel ag Awdurdodau Lleol cyfagos.  Cawsom barhad gofal drwy 
gysylltiadau cadarn â hyfforddiant, cymorth a chyfathrebu.  Roedd plant 
Casnewydd yn cael eu maethu gan ofalwyr Casnewydd ac roedd hon yn 
neges gref.   
Cawsom raglen gadarn ar gyfer gofalwyr maeth gyda hyfforddiant a 
chefnogaeth ac roeddem wedi cyfathrebu â nhw'n gadarn yr holl ffordd 
drwy'r pandemig.   Er mwyn annog maethu, roeddem yn gallu cyfleu'r 
neges ar Twitter a Facebook ac ym Materion Casnewydd ac roeddem yn 
rhan o Faethu Cymru, sef y 22 awdurdod lleol yn cydweithio.  O ran yr 
asiantaethau preifat, roedd sefydliadau gwirfoddol y trydydd sector a oedd 
â statws elusennol ond pwysleisiwyd manteision y cymorth a ddarparwyd 
gennym a chryfder cysylltedd i'r plant hynny pan oeddent yn ein gofal.   

  
Mewn ymateb i gwestiwn dilynol, cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaeth, 
er bod absenoldeb mabwysiadu yn ddarpariaeth statudol, nad oedd 
darpariaeth o'r fath o ran maethu.  Wrth asesu pobl i ddod yn ofalwyr 
maeth, roedd rhan o'r drafodaeth yn ymwneud â sut y byddai maethu'n 
cyd-fynd â'u bywyd a'r ffordd yr oeddent yn gweithio.  Er i ni weld 
teuluoedd lle'r oedd pobl yn gweithio'n llawn amser, gwelsom fel arfer, ar 
gyfer pobl a oedd am faethu plant arbennig o ifanc, ei fod yn aelwyd 
gydag un aelod nad oedd yn gweithio neu a oedd yn gweithio'n rhan-
amser.  Yn ystod y Pythefnos Maethu, cynhaliwyd sesiwn ar chwalu 
mythau am y gofynion ar gyfer maethu, nad oedd unrhyw waharddiadau o 
ran gwaith nac oedran nac aelwyd.    

  
•  Holodd yr Aelodau am lais ieuenctid pobl ifanc mewn gofal.    

  



 

Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc fod llawer o 
waith wedi'i wneud yn y maes hwn.  Un fenter oedd i blant fynegi eu 
teimladau drwy gyfrwng Celf. Roeddem wedi gwneud cryn dipyn o waith 
yn gysylltiedig â meithrin pythefnosau i dynnu sylw at astudiaethau achos 
pobl ifanc a'u profiadau.  Fel rhan o hynny, yr oedd gennym berson ifanc 
a oedd wedi bod yn ein gofal ers cryn amser, a siaradodd am ei phrofiad 
o ofal maeth.  Hefyd yn ystod y cyfnod hwn, roeddem wedi ehangu 
aelodaeth rhianta corfforaethol.  Roeddem hefyd wedi gofyn i Barnardo's 
a'r staff yn y bartneriaeth gynnal ymgynghoriad ar ein rhan.  Fel rhan o'r 
gwaith hwn, buont yn siarad â staff, plant, pobl ifanc a rhieni am eu 
profiad o'n gwasanaethau.  Yna, cynhyrchwyd adroddiad gennym i ni ei 
ystyried.    
  
Gwnaethom annog ein plant i gyd yn gryf i gymryd rhan yn nau arolwg y 
Comisiynydd Plant a byddem hefyd wedi cael plant a phobl ifanc yn 
cymryd rhan mewn rhywfaint o waith gyda'r Arsyllfa Cyfiawnder Teuluol 
yn y maes yn edrych ar sut y buom yn gweithio gyda chamfanteisio.  
Dangosodd yr ystod hon yr ystod o ddulliau yr oeddem wedi'u defnyddio i 
sicrhau ein bod yn clywed llais y plentyn yr holl ffordd drwodd o'r ifanc 
iawn i'r glasoed ifanc.    

  
Diolchodd y Cadeirydd i Bennaeth y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc am ei hadroddiad 
manwl a'i hymatebion i gwestiynau a ofynnwyd gan Aelodau'r Pwyllgor.   
  
 

5 Casgliad Adroddiadau Pwyllgorau  
 

Nododd y Pwyllgor Adroddiad y Cynllun Gwasanaeth Diwedd Blwyddyn a 
chytunodd i anfon y cofnodion at y Cabinet fel crynodeb o'r materion a godwyd.    
  
Roedd y Pwyllgor yn dymuno cyflwyno’r sylwadau canlynol i’r Cabinet:  
  
Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol 

•  Roedd y Pwyllgor yn falch iawn o ansawdd yr adroddiad, ac roeddent am ei 
wneud yn hysbys bod gan yr holl swyddogion a staff bob hawl i fod yn falch 
o'u gwaith a sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir wedi bod o ansawdd 
da drwy gydol un o'r cyfnodau anoddaf mewn cof. 

  
•  Roedd y Pwyllgor am i sesiwn friffio gael ei threfnu cyn y Ddeddf Galluedd 

Meddyliol er mwyn sicrhau bod yr Aelodau ar y blaen ac yn deall yn llawn 
beth mae'r Ddeddf yn ei olygu.  Mae'r Aelodau hefyd yn gofyn a yw'r ddolen 
i'r rhestr termau o gysylltiadau gwasanaeth ar wefan y Cyngor yn cael ei 
hanfon.    
  

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc  
•       Unwaith eto, canmolodd y Pwyllgor ansawdd yr adroddiad a pha mor 

hawdd ydoedd i’w ddeall.  Unwaith eto, hoffai'r Pwyllgor ddiolch i'r holl 
swyddogion a staff am eu holl waith caled drwy gydol y pandemig, ac am 
barhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel. 
  

Gofynnodd y Pwyllgor, unwaith y bydd Windmill Farm yn agor i'r cyhoedd, y gellid trefnu 
ymweliad safle i'r Aelodau weld y lleoliad. 
 

6 Adroddiad Cynghorydd Craffu  
 
Gwahoddedigion:  



 

                                        - Neil Barnett – Ymgynghorydd Craffu  
  

Cyflwynodd y Cynghorydd Craffu y Flaenraglen Waith Flynyddol Ddrafft ar gyfer 2021-22 ac 
amlinellodd y pynciau drafft ar gyfer y flwyddyn.  Pwysleisiwyd bod y Pwyllgor yn berchen ar 
y Rhaglen Waith ac y byddai'n parhau i gael y cyfle ym mhob cyfarfod i addasu, 
ailflaenoriaethu, ychwanegu neu ddisodli eitemau ar ei Raglen Waith.  Tynnwyd sylw'r 
Aelodau at y rhestr arfaethedig o gyfarfodydd ar gyfer y flwyddyn.  

  
  
Cytunwyd:  

   
Cymeradwyodd y Pwyllgor y Rhaglen Gwaith Cychwynnol Flynyddol, sef yr 

amserlen o gyfarfodydd ar gyfer 2021-22 a chytunwyd ar yr amser dechrau ar 
gyfer cyfarfodydd Pwyllgor, sef 10am.  

  
  
Daeth y cyfarfod i ben am 12.03pm  

  
 

 
Daeth y cyfarfod I ben am 12.03 pm 
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